



ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๓.๔/ว๔๐๘

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางการจัดเก็บข้อมูลนอกโปรแกรมพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ยกเลิกการบันทึกข้อมูลนอกโปรแกรมพื้นฐาน (HIS) ของหน่วยบริการ และได้มีการปรับโปรแกรมพื้นฐาน (JHCIS) ตามนโยบายปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ เพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูลของสถานบริการระดับปฐมภูมิ (รพ.สต.) ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และได้ปรับระบบการจัดการส่งข้อมูล เพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบการบันทึกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเร่เต้านมของกรมอนามัย จึงถูกยกเลิกไปตามนโยบาย ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบมีเหตุผลและความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ได้พัฒนาชุดคำสั่ง SQL Script เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บและเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่อาจส่งผลกระทบต่อระบบกลางของประเทศและความปลอดภัยของข้อมูลรายบุคคล คณะกรรมการบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีมติมอบหมายให้คณะทำงานกำหนดชุดข้อมูลมาตรฐานและระบบรายงาน (record, report) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลร่วมกันโดยไม่เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มภาระกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จึงเห็นควรให้หน่วยงานภายใต้กำกับของท่านดำเนินการดังนี้

๑. การบันทึกผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในระบบสารสนเทศ งานสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.thaiiphc.net) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้บันทึกข้อมูลผ่านหน้าเว็บตามระบบเดิม โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ช่วยอำนวยความสะดวกหรือให้คำแนะนำในการบันทึกข้อมูล

๒. การบันทึกข้อมูลการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเร่เต้านม กรมอนามัย ดำเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้หญิงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ในพื้นที่เป้าหมาย ๒๑ จังหวัด ซึ่งจะสิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรให้ดำเนินการต่อและมีโปรแกรมติดตั้งเสริมในโปรแกรมพื้นฐานเหมือนเดิม เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญเป็นผู้เก็บข้อมูลให้สถานบริการเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย

/๓.การติดตั้ง...

๓. การติดตั้งชุดคำสั่ง (SQL Script) เพื่อการประมวลผลและออกรายงานข้อมูลสุขภาพในภาพรวมของประเทศ เช่น ชุดคำสั่ง TTM Health Script ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือชุดคำสั่งอื่นใด ให้ติดตั้งชุดคำสั่งที่ระบบ HDC ส่วนกลาง เพื่อป้องกันการรบกวนการประมวลผลของ ระบบ HDC ระดับจังหวัด ซึ่งเชื่อมกับระบบ HDC กลางของประเทศ และเพื่อรักษาระบบความปลอดภัยของข้อมูลในภาพรวม

๔. การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลในระดับจังหวัด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหารระดับจังหวัด โดยให้ระมัดระวังผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการข้อมูลและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ ทั้งนี้ต้องไม่รบกวนการประมวลผลของ ระบบ HDC ซึ่งเชื่อมกับระบบกลางของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ วัชรปยานันทน)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๙๕

โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๖๒๗